



วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา ปี A

(วันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 2020)

พี่น้องที่รัก เมื่อพูดถึงนักบุญเปโตร บางคนอาจไม่ใส่ใจชื่อนี้เท่าใดนัก แต่ชื่อนี้มีความหมายไม่ธรรมดา เราไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าก่อนคริสตกาลมีคนชื่อ **“เปโตร”** หรือไม่ อันที่จริง **“เปโตร”** เป็นชื่อเล่น ชื่อจริงของท่านคือ **“ซีโมน”** แม้ว่า **“เปโตร”** เป็นชื่อเล่น แต่เมื่อพระเยซูเจ้าให้ชื่อนี้แก่ซีโมน พระองค์ไม่ได้กำลังเล่นตลกกับท่าน ในภาษากรีกชื่อ **“เปโตร”** แปลว่า **“ศิลา”** ส่วนในภาษาอาราเมอิกซึ่งเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในสมัยพระเยซูเจ้า คำว่า **“ศิลา”** คือ **“Kepha”** (เคฟา) ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักบุญเปาโลเรียกนักบุญเปโตรว่า **“เคเฟาส”** (กท 2:11)

ปรกติแล้ว แม้แต่ในประเทศไทยของเรา ชื่อเล่นมักจะบ่งบอกลักษณะพิเศษของบุคคลนั้น นี่คือเหตุผลที่ทำให้เราเรียกคนนั้นว่า **“อ้วน”** เพราะเขาเป็นคนค่อนข้างสมบูรณ์ หรือคนนั้นว่า **“เตี้ย”** เพราะเขาสูงน้อยกว่าคนอื่น หรือคนนั้นว่า **“ยาว”** เพราะเขาค่อนข้างสูงยาวเข้าดี ในทำนองเดียวกันเมื่อพระเยซูเจ้าทรงเรียกซีโมนว่า **“เปโตร”** หรือ **“ศิลา”** พระองค์กำลังบอกว่าท่านเป็นคนที่มีมั่นคงและเข้มแข็ง เป็นบางสิ่งที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นฐานของสิ่งปลูกสร้างทั้งหลาย ก่อนหน้านั้นพระเยซูเจ้าทรงพูดเป็นอุปมาว่าคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลา เมื่อฝนตก น้ำไหลเชี่ยว และลมพายุพัดโหมเข้าใส่บ้านหลังนั้น บ้านจะไม่พัง เพราะมีฐานที่มั่นคง (เทียบ มธ 7:24-25) อันที่จริง นักบุญเปโตรไม่ใช่คนที่มีมั่นคงเข้มแข็งเท่าใดนัก ดังที่เราทราบ ท่านอ่อนแอมากจนกระทั่งปฏิเสธพระเยซูเจ้าถึงสามครั้ง

อย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงเลือกท่านให้เป็นที่มั่นและเข้มแข็งของพระศาสนจักรของพระองค์ **“ท่านคือศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา”** (มธ 16:18) ดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรงมั่นใจในการเลือกของพระองค์ครั้งนั้นมากจนถึงกับให้คำมั่นสัญญาต่อไปอีกว่า **“ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”** (มธ 16:18) พระเยซูเจ้าทรงมั่นใจว่าเมื่อกระแสน้ำเชี่ยวทะลักเข้ามาและลมพายุพัดโหมกระหน่ำเข้าใส่ พระศาสนจักรของพระองค์จะสามารถยืนหยัดตั้งมั่นและไม่มีการพังทลายลง เพราะพระศาสนจักรตั้งมั่นอยู่บน **“เปโตร”** หรือ **“ศิลา”** นั่นเอง

แม้ว่านักบุญเปโตรมีความอ่อนแอเหมือนมนุษย์ทั่วไป พระเยซูเจ้าทรงพิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นผู้มีปัญญาและแผนการของพระองค์สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อกระแสการเบียดเบียนโหมกระหน่ำลงบนพระศาสนจักรสมัยเริ่มแรก พระศาสนจักรสามารถยืนหยัดอยู่ต่อไปได้ เมื่อพายุแห่งความไม่เข้าใจและความสับสนในคำสั่งสอนเกิดขึ้นในพระศาสนจักร พระศาสนจักรก็ไม่พังทลายลงมา สิ่งที่ได้เกิดขึ้นและเป็นจริงในพระศาสนจักรสมัยเริ่มแรก เป็นจริงในสมัยต่อๆ มาจนถึงสมัยของเราด้วย อานาการปกครองของนักบุญเปโตรที่ส่งผ่านมายังพระสันตะปาปาองค์แล้ว องค์เล่าสามารถดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ ในพระศาสนจักร แม้ว่าต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายทั้งภายในและภายนอก พระศา

สนจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นสามารถรอดพ้นจากประตุนรกได้ทุกครั้ง ถ้าเราจะถามว่าทำไมแผนการของพระเยซูเจ้ายังคงดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆ? เหตุผลประการหนึ่งคือ พระศาสนจักรเป็นของพระเยซูเจ้า พระองค์ประทับอยู่ในพระศาสนจักรตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวบุคคลของพระสันตะปาปา พระองค์ยังทรงทำงานผ่านทางตัวท่าน ไม่ว่าท่านเหล่านั้นจะมีลักษณะอย่างไรก็ตาม

นักบุญยอห์นที่ 23 เป็นพระสันตะปาปาองค์ที่ 262 พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิกระหว่างปี ค.ศ. 1958-1963 ในช่วงสามปีสุดท้ายของรัชสมัยของพระองค์เป็นช่วงเวลาที่มีพระศาสนจักรตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก บรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายและหญิงอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ของกระแสเรียก ชีวิตครอบครัวตกอยู่ในอันตราย ความเชื่อเริ่มสั่นคลอน ในปี ค.ศ. 1962 พระองค์ทรงเรียกให้มีสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เพื่อเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาเหล่านี้ กล่าวได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์หนึ่งที่ทำงานหนักแทบจะไม่มีเวลาเป็นของตนเอง มีเรื่องเล่าว่าคืนหนึ่งหลังจากพระองค์ทรงเหนื่อยล้าจากภารกิจมาแล้วทั้งวัน พระองค์ทรงเข้าไปในวัดน้อยเพื่ออธิษฐานภาวนา แต่เนื่องจากคืนนั้นพระองค์ทรงรู้สึกอ่อนเพลียและเครียดกับงานมากจนทำให้พระองค์ไม่มีสมาธิในการอธิษฐานภาวนา พระองค์ทรงพยายามรวบรวมสมาธิอยู่สักพักหนึ่ง แต่ก็ไร้ผล พระองค์จึงทรงลุกขึ้นและทรงพูดกับพระเยซูเจ้าในศีลมหาสนิทว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระศาสนจักรเป็นของพระองค์ ข้าพเจ้าจะไปนอนแล้ว” คำพูดของพระสันตะปาปาถูกต้อง เพราะพระเยซูเจ้าทรงเรียกพระศาสนจักรว่า “พระศาสนจักรของเรา” (มธ 16:18) นั่นคือ พระศาสนจักรของพระองค์นั่นเอง

ความจริงอีกประการหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือนักบุญเปโตรและบรรดาพระสันตะปาปาไม่ได้เป็นผู้สืบตำแหน่งต่อจากพระเยซูเจ้า แต่เป็นผู้แทนของพระองค์ พวกเขาปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจในพระนามของพระองค์ ในความหมายนี้อำนาจของพระสันตะปาปาคืออำนาจของพระเยซูเจ้า พูดอีกอย่างหนึ่งคือ พระเยซูเจ้าทรงเป็นศิลาที่แท้จริงของพระศาสนจักร โดยทางพระจิตเจ้า พระองค์ทรงนำและทำให้พระศาสนจักรเข้มแข็งและสามารถเดินทางต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อพระศาสนจักรมีพระเยซูเจ้าเป็นเจ้าของและคอยช่วยเหลือ เรายืนยันได้ว่าอำนาจชั่วร้ายจะไม่มีวันเอาชนะพระศาสนจักรได้

พี่น้องที่รัก คาทอลิกหลายคน รวมทั้งพระสงฆ์นักบวชบางคน คิดว่าพระศาสนจักรกำลังจะล่มสลายเพราะทนแรงต้านกระแสและค่านิยมของโลกสมัยปัจจุบันไม่ได้ คำสัญญาที่พระเยซูเจ้าได้ทรงให้ไว้ในพระวรสารวันนี้ควรเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา จำไว้เสมอว่าแผนการของพระเยซูเจ้าจะต้องดำเนินต่อไปจนกระทั่งพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่ว่าเราจะชอบพระสันตะปาปาองค์ปัจจุบันหรือไม่ ไม่ว่าพระสันตะปาปาองค์ต่อไปจะเป็นใครหรือมาจากประเทศไหน ไม่ใช่เรื่องสำคัญ พระศาสนจักรของพระเยซูเจ้ายังคงตั้งมั่นบนพระสันตะปาปาในฐานะศิลาที่มั่นคงและประตุนรกจะไม่มีวันเอาชนะพระศาสนจักรได้อย่างเด็ดขาด

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน